



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ว่าง จำนวน ๔ ตำแหน่ง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในวัน และเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๖ ราย รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ สำหรับวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

อนึ่ง หากตรวจพบในภายหลังว่าข้าราชการที่มีรายชื่อตามประกาศนี้มีคุณสมบัติต่างไปจากที่ ก.พ. กำหนด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือยกเลิกคำสั่งที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี จะเรียกข้อเท็จจริงใดๆ ในภายหลังมิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยตรี 
(ธนุ วงษ์จินดา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑. ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) ตำแหน่งเลขที่ ๕			กำหนดวันคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สพฐ. ๑ อาคาร สพฐ. ๔ ชั้น ๒
๑	นางสาวพัชรกัญญ์ เมธาอัครเกียรติ	ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
๒. ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) ตำแหน่งเลขที่ ๘			
๑	นายพิทักษ์ โสถถยามม	นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อ และการเรียนรู้) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา อีกหน้าที่หนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
๓. ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) ตำแหน่งเลขที่ ๙			
๑	นางพวงทอง ศรีวิสัย	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
๒	นายสุวิทย์ บึงบัว	นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
๔. ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐			
๑	นางวรัญญาภรณ์ ชาลีรักษ์	นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบ การดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน อีกหน้าที่หนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
๒	นางสาวสุทธิจารีชต์ คำสองสีภักคนนท์	นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรม และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	